

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BA ĐÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - VHXXH
V/v báo cáo kết quả tổ chức
các hoạt động Tết Trung thu
năm 2024.

Ba Đình, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn.

Thực hiện Công văn số 3174/ UBND-LĐTBXH Ngày 13/9/2024 của UBND thị xã Bim Sơn về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024. UBND phường Ba Đình báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu như sau:

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. UBND phường Ba Đình đã chỉ đạo các khu phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các khu phố tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho các cháu trên cơ sở phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phù hợp với tình hình cả nước đang chung tay góp sức cùng đồng bào các tỉnh phía Bắc, trong tình khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Tuyệt đối không tổ chức sự kiện tập trung đông trẻ em tại nơi đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em.

2. Chương trình, hoạt động Tết Trung thu: căn cứ vào tình hình thời tiết các khu phố chủ động thời gian, địa điểm để tổ chức cho phù hợp. Cần rút gọn, giảm các tiết mục văn nghệ, ... Nội dung trọng tâm: đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2024; ưu tiên tặng quà Trung thu đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ...

Tết Trung thu cho trẻ em là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đã thể hiện rõ sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội đối với trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được đón Tết Trung thu an toàn, lành mạnh trong môi trường thân thiện. (Có phục lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 trên địa bàn phường. UBND phường Ba Đình báo cáo UBND thị xã Bim Sơn.

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- Chủ tịch UBND phường (B/c);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Nga